

Ngày 29/04/2013 : Chúng ta sẽ thăm viếng : Kinkakuji , Ryoanji , Ninnaji

Kyoto (京都, Kyōto) từng là thủ đô của Nhật Bản và nơi cư trú của hoàng đế từ 794 cho đến năm 1868. Bây giờ nó là thành phố lớn thứ bảy của đất nước với dân số khoảng 1,4 triệu người.

Kinkakuji (金閣寺, Golden Pavilion) là một ngôi chùa Thiền ở miền bắc Kyoto có hai tầng trên là hoàn toàn bao phủ trong lá vàng. Chính thức được gọi là Rokuonji, đền thờ là khu biệt thự nghỉ hưu của Tướng quân Ashikaga Yoshimitsu, và theo ý muốn của mình, nó đã trở thành một ngôi chùa Thiền của giáo phái Lâm Tế sau khi ông qua đời vào năm 1408. Kinkakuji là nguồn cảm hứng cho các tên tương tự Ginkakuji (Silver Pavilion), được xây dựng bởi cháu trai của Yoshimitsu, Ashikaga Yoshimasa, ở phía bên kia của thành phố một vài thập kỷ sau đó.

Kinkakuji là một cấu trúc ấn tượng được xây dựng nhìn ra một hồ nước lớn, và là tòa nhà duy nhất còn lại của cựu phức tạp về hưu của Yoshimitsu. Nó đã bị đốt cháy nhiều lần trong suốt lịch sử của nó bao gồm hai lần trong chiến tranh Onin, một cuộc nội chiến tàn phá Kyoto và một lần nữa gần đây vào năm 1950 khi nó bị đốt cháy bởi một tu sĩ cuồng tín. Cấu trúc hiện nay được xây dựng lại vào năm 1955.

Trên đường đến Kinkakuji



ba chàng ngự lâm pháo thủ trước cổng chùa



tui có vé vào cửa rồi



3 nàng và 1 chàng





bên trong chùa











Từ Kinkakuji đến Ryoanji không xa , đi bộ khoảng 15 phút , nếu không lấy xe bus 59 đi khoảng 3 trạm .

Đền Ryoanji (龙安寺, Ryoanji) là khu vườn đá nổi tiếng nhất của Nhật Bản, thu hút hàng trăm du khách mỗi ngày. Nguyên là biệt thự của một nhà quý tộc trong thời kỳ Heian, đã được chuyển đổi thành một ngôi chùa Thiền trong 1450 và thuộc về trường Myoshinji của giáo phái Lâm Tế của Thiền Phật giáo.

Nhưng đối với lịch sử của khu vườn đá nổi tiếng của Ryoanji, sự thật là không chắc chắn. Ngày của khu vườn của xây dựng là không rõ và có một số suy đoán liên quan đến thiết kế của nó. Khu vườn bao gồm một lô hình chữ nhật của sỏi bao quanh bởi những bức tường đất thấp, với 15 tảng đá đặt ra trong các nhóm nhỏ trên những mảnh rêu







dùng cơm trưa trước khi đi Ninaji



tô udon hấp dẫn





Từ Ryoanji không xa , Từ Ryoanji đến Ninnanji cũng không xa

Ninnaji (仁和寺) là một trong những ngôi đền lớn ở Kyoto được liệt kê như là di sản thế giới. Đây là ngôi chùa đầu của Trường Omuro của giáo phái Shingon của Phật giáo và được thành lập năm 888 bởi hoàng đế trị vì.

trước Ninnanji



bắt đầu vào trong Ninnanji





hai nàng tiên kimono





trong sân chùa











thêm hai nàng kimono







món ăn tối , coi bộ hấp dẫn lắm chứ ??, thủ quỹ là PX Dũng, mỗi cặp đưa cho tôi 20000 yen , khi nào hết sẽ đòi thêm









